

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จดหมายเปิดผนึก

เรื่อง เชิญชวนการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ยึดมั่นการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นปัญหาในระดับประเทศ และการทุจริตคอร์รัปชันจะขัดขวางการเจริญเติบโตของประเทศ จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อการพัฒนาและเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยกันแก้ไข “ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน” บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หากบริษัทของท่านมีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถศึกษาดูรายละเอียดได้ที่ www.thai-cac.com และหากท่านพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีพฤติกรรมที่ส่อในทางไม่สุจริต ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ โปรดแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทางบริษัทได้รับทราบ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนโดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ทางจดหมาย หรือ ทางอีเมล มายังที่อยู่ ดังนี้

1. ทางจดหมาย ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
2. ทางเว็บไซต์บริษัท www.epco.co.th หรือ www.epgroup.co.th
3. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน อีเมล : account@epco.co.th หรือ โทรศัพท์ 0-2551-0541-4 ต่อ 470, 474 FAX 0-2551-0532

ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส และกระบวนการสอบสวนที่รัดกุม เพื่อให้ท่านได้รับความปลอดภัยและขอบคุณสำหรับการเป็นลูกค้าที่ดีต่อกันเสมอมา บริษัทฯ ยินดีสำหรับคำชี้แนะหรือข้อแนะนำจากท่าน

ขอขอบคุณในความร่วมมือนมา ณ ที่นี้

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED


(นายอัครักษ์ ราษฎร์บริหาร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร